

Bình lưu điện cửa cuốn Titadoor bền bỉ - Báo giá mới

Hiện tại càng không ít người sử dụng cửa cuốn tự động do sự tiện lợi, tối tân và đẳng cấp. Mặc dù vậy, gần như mọi người thường lo âu lúc mất điện cửa cuốn sẽ không sử dụng được như vậy nhu cầu về bình lưu điện ra đời. Tại Việt Nam, bình lưu điện cửa cuốn Titadoor là sản phẩm được nhiều khách hàng yên tâm lựa chọn. Vậy sản phẩm này có gì vượt trội, cùng tham khảo cụ thể hơn trong bài viết bên dưới.

Chia sẻ về bình lưu điện Titadoor

Bộ lưu điện cửa cuốn thường được sử dụng để cung cấp nguồn điện dự phòng trong hiện tượng điện áp giảm sút, bất ổn định hay bị mất điện.

Nguồn điện dự phòng này sẽ được lưu trữ trong bình ắc quy để khi có trường hợp bị mất điện bất chợt thì bạn có khả năng dùng phóng ra để động cơ vận hành.

Bên cạnh đó, khi điện áp thông thường thì động cơ dùng của nguồn điện sẵn có để dùng cho hoạt động của nó.

Bởi vì thế, việc tìm kiếm và mua lưu điện cửa cuốn tốt là rất quan trọng. Trong số các loại bình lưu điện ngày nay trên thị trường thì loại [bình lưu điện cửa cuốn titadoor](#) là sản phẩm chất lượng cao, với công nghệ Đức, dùng bền cũng như tốt hơn các loại khác.

Lưu điện cửa cuốn Titadoor gồm 3 loại:

- Bình lưu điện cửa cuốn Titadoor UPS TU10
- Lưu điện Titadoor UPS TU5
- Bình lưu điện Titadoor UPS TU8

Có thể bạn muốn biết:

Thông tin [bảng giá cửa cuốn titadoor](#) bao nhiêu tiền, mua ở đâu uy tín

Thông tin về [cửa cuốn titadoor pm2029s](#)

Thế mạnh nổi trội của bình lưu điện cửa cuốn Titadoor

Khi có điện lưới trong dải điện áp từ 175V – 240V thì máy UPS sẽ tự động nối điện lưới cho mô-tơ cửa hoạt động và nạp điện cho bình ắc-quy.

Lúc điện lưới mất hay bị sụt áp xuống dưới 170V máy sẽ tự chuyển mạch cho cửa sử dụng nguồn điện phát ra từ máy.

Thời gian lưu điện: 24 - 60 giờ sau lúc mất điện vẫn mở hoặc đóng được nhiều lần.

Thời gian lưu điện chờ nêu trên gạt hái khi bình ắc-quy đã được nạp đầy cũng như có nuôi bộ nhận điều khiển từ xa.

CÔNG TY TNHH CỬA NGUYÊN TÂM

Địa chỉ: 60/8 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông
Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM

Hotline: 0903 067 675

Giá bình lưu điện cửa cuốn Titadoor chi tiết

Bình lưu điện bây giờ trên thị trường có rất nhiều chủng loại, không ít hãng sản xuất với các chi phí, chất lượng không giống nhau.

Nếu bạn đang suy tư không biết chọn lựa bình lưu điện nào tốt thì sản phẩm bình lưu điện cửa cuốn Titadoor là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Titadoor là thương hiệu phân phối một số sản phẩm cửa cuốn, phụ kiện và bình lưu điện hàng đầu tại Việt Nam.

Công ty cung cấp, lắp đặt một số loại lưu điện Titadoor chất lượng tốt, mức giá phải chăng, thích hợp dùng cửa cuốn ổn định, lâu dài tại TPHCM.

Để biết thêm thông tin chi tiết hay tư vấn bình lưu điện thích hợp với cửa cuốn của bạn vui lòng liên hệ số hotline hoặc địa chỉ sau đây.

Bài viết phía trên là một số mách nhỏ về [bình lưu điện cửa cuốn Titadoor](#), hy vọng sẽ hỗ trợ quý khách hàng trả lời thắc mắc cũng như tìm được sản phẩm ưng ý nhất.

CÔNG TY TNHH CỬA NGUYỄN TÂM

Địa chỉ: 60/8 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng
Thuận, Quận 12, TPHCM

Hotline: 0903 067 675

Website: <https://www.cuacuontitadoor.com/>